
 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

ของ 
บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

  ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หองวิมานทิพย ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร          

ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

 กอนเริ่มการประชุมบริษัทฯ ไดนําเสนอวีดีทัศนแนะนําบริษัทใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบ ตั้งแต เวลา 09.00 

จนถึงเวลา 10.00 น.  
 

 พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ  เปนประธานที่ประชุม 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุม (ทั้งที่มาดวยตนเองและมอบฉันทะ) จํานวน  124 

ราย รวมจํานวนหุน 3,964,291,780 หุน เทากับรอยละ 39.64 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (จํานวน 

10,000,000,000 หุน) ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท

เขารวมประชุม ดังนี้ 
 

กรรมการและผูบริหารบริษัท 

 1. พลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายสุรพงษ ชูรังสฤษฏิ์   กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

 3. ผศ.ดร. อภิชา  บุญภัทรกานต    กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

 4. นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

 5. นายสมเกียรติ  วงศาโรจน   กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

 6. นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ   กรรมการ 

 7. นายฤทธิรงค  อินทรจินดา   กรรมการ 

 8. นายธีระ  ผลเจริญสุข   กรรมการ / ผูอํานวยการฝายโรงงาน 

 9. นายเริ่ม ใสแจม    ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 

ผูสอบบัญชีของบริษัท 

1. นายสมชาย  คุรุจิตโกศล   ผูสอบบัญชี จากบริษัท เอส. เค .แอคเคานแตนท  

            เซอรวิสเซส จํากัด 
 

 ประธานฯ ไดมอบหมายให นายกฤตภาส  เดี่ยววาณิชย พิธีกร เปนผูชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนน 

และการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการลงคะแนน ผูถือหุนหรือผู รับมอบฉันทะจะไดรับบัตรลงคะแนนในการ

ลงทะเบียนประชุมทานละ 1 ใบ ๆ ละ 11 วาระเพื่อใชในการลงคะแนน ในการประชุมทั้ง 11 วาระจะมีการขอมติที่

ประชุม กรณีผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาผูถือหุนมีมติเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ อนึ่งหากไมเห็น

ดวยหรือตองการงดออกเสียงในวาระใด สามารถทําเครื่องหมายถูกลงในชองไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงตามวาระนั้นใน



บัตรลงคะแนน และสงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนํามาประมวลผลนับคะแนน ซึ่งพิธีกรจะแจงผลการลงคะแนนในแตละ

วาระใหที่ประชุมรับทราบ 

2. วิธีการนับคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงใหนับ 1 หุนเทากับ 1 เสียง  
  

 ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2551 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ซึ่ง

ไดจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2551  โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ที่ไดจัดสง

ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 
   

มติ  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ซึ่งไดจัด

ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,983,177,280 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 18,885,500 หุน นับจํานวนหุนรวม

เปน 3,983,177,280 หุน 
 

วาระที่  2   พิจารณารับรองรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการ  

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายเริ่ม ใสแจม ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน รายงานผลการ

 ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 ดังที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2551 (ในรูปแบบ CD 

ROM) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  

งบกําไรขาดทนุ ป 2551 หนวย : ลานบาท

รายไดจากการขาย 4,550.65 

หัก ตนทุนขาย (4,305.10) 

      ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง (257.14) 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน (11.59) 

รายไดอื่น 103.43 

หัก คาใชจายในการขายและบริหาร (165.05) 

      ดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงิน (131.36) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (204.57) 

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (204.57) 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.02) 
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และไดชี้แจงเพิ่มเติม กรณีไมรวม ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง ดังนี้ 
 

    งบกําไรขาดทนุ ป 2551 หนวย : ลานบาท

รายไดจากการขาย 4,550.65 

หัก ตนทุนขาย (4,305.10) 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน 245.56 

รายไดอื่น 103.43 

หัก คาใชจายในการขายและบริหาร (165.05) 

      ดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงิน (131.36) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 52.58 

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 52.58 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการทํากําไร 

           หนวย : ลานบาท 

 

 

ป กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

(กรณีหักรายการที่มิใชเงินสด) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ทางบัญชี 

2549 99.15 86.49 

2550 181.55 (92.14) 

2551 194.52 (204.56) 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

 

 

 

 

 

ป อัตรากําไรขั้นตน (%) อัตรากําไรสุทธิ (%) 

2549 5.32 1.88 

2550 4.18 (1.99) 

2551 5.40 (4.50) 

ผูถือหุน   นายฉัตรเฉลิม  องอาจการศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดขอใหทางคณะกรรมการ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่บริษัทเขาไปลงทุนในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด  

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา ในชวงตนปที่

แลว ทางคณะกรรมการไดพิจารณาเกี่ยวกับการขยายงานของบริษัทวาจะไปในทิศทางใด ถามีการ

ขยายงานก็จะตองเปนธุรกิจที่ตอยอดกับธุรกิจของบริษัท (ธุรกิจของบริษัทคือ เหล็กกอสราง) ซึ่ง

ปรากฏวา มีบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด (“TNP”) ไดเสนอเขามา โดย TNP เปนบริษัทผลิต

เสาเข็มกลมแบบแรงเหวี่ยง (SPUN PILE) ที่ใชเปนฐานรากของโครงการใหญ ๆ ไมวาจะเปนทาง

ยกระดับ หรืออาคารสูง ๆ โดยตนทุนของเสาเข็มประมาณ 60% เปนตนทุนของเหล็ก ซึ่งบริษัทได
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พิจารณาวา ในฐานะที่เปนธุรกิจเหล็กจะสามารถขายสินคาใหกับ TNP ได และถา TNP มาอยู

ภายใตการดูแลของบริษัทแลว ถามีการรับงานกอสรางใหญ ๆ ก็จะสามารถขายสินคาไปดวยกันทั้ง 

2 บริษัท ซึ่งเปนการสนับสนุนและเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน จึงไดตัดสินใจที่เขาไปศึกษาความ

เปนไปไดในการลงทุนในบริษัทดังกลาว โดยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่

ปรึกษาทางการเงิน (FA) ผูสอบบัญชีอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ไดเขาไปทํา Due Diligence และ

ตรวจสอบแลว จึงไดขอสรุปวา การลงทุนดังกลาวคุมคาและเหมาะสมกับการลงทุน แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

เงื่อนไขที่วา ไมควรจะใช Cash flow ของบริษัท เพื่อไมใหกระทบกับ Cash flow ที่มีอยูเดิม 

คณะกรรมการจึงมีเงื่อนไขวา ใหผูบริหารไปจัดหาแหลงสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงิน และ

จะตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน 2552 ซึ่งในขณะนี้อยูในขั้นตอนของการ

ดําเนินการจัดหาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน 

ผูถือหุน  นายฉัตรเฉลิม  องอาจการศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามตอวา บริษัทไดตกลง

ราคากันที่เทาไร และไดบันทึก Book Value ไวเทาไร 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบคําถามวา ไดตกลง

ราคากันที่ 635 ลานบาท  

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดเสริมวา ในเรื่องของการบันทึกบัญชีจะ

บันทึกอยูในบัญชีเงินมัดจําจายเพื่อการลงทุน 200 ลานบาท  

ผูถือหุน  นายกฤตย  ศรีสวัสดิ์ ไดถามวา กรณีถาไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน 

และบริษัทไดระงับการออก Warrant จะมีผลกระทบอยางไร คา D/E ของบริษัทจะเปนเทาไร และจะ

มีการควบคุมสัดสวนหนี้ตอทุนอยางไร 

ประธานฯ   พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ไดตอบคําถามในเรื่องของ Warrant วา การออก Warrant ถือเสมือนวา

เปนการปนผล (ตอบแทน) ใหแกผูถือหุน บริษัทไดพิจารณาวา ราคาตลาดหุนยังไมคงที่ จึงเห็นวายัง

ไมสมควรที่จะออกในเวลานี้ เพราะถาออกไปแลวแทนที่ผูถือหุนจะไดกําไรก็อาจจะขาดทุน และ

นับวาโชคดีที่ยังไมไดออก Warrant ซึ่งการระงับหรือยกเลิกการออก Warrant ในครั้งนี้เปนการทํา

ตามกฎเกณฑที่จะตองยกเลิกไปกอน เมื่อไดจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมจะนํามาพจิารณาใหม  

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดเสริมวา ในกรณีถาบริษัท

ไมไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินก็คงจะตองยกเลิกการลงทุนใน TNP ไปกอน และขอรับเงิน

มัดจํา 200 ลานบาท คืนกลับมา ถาโชคดีไดรับการสนับสนุนซึ่งคาดวามีความเปนไปไดสูง ปจจุบัน

คา D/E ของบริษัทอยูที่ 1.3 เทา ถาเพิ่ม TNP เขามา จะอยูที่ 1.5 เทา โดยทั่วไปธุรกิจเหล็กจะอยูที่ 2 

เทา ซึ่งถือวาบริษัทอยูในสภาพที่ยังรับไดอยู 

ประธานฯ   พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดเสริมตอวา เร่ืองของการลงทุนใน TNP คณะกรรมการมี

การพิจารณากันมากวา ถานําธุรกิจเสาเข็ม SPUN เขามาแลวจะเปนประโยชนกับบริษัทหรือไม ซึ่ง

ประการแรกเปนการสนับสนุนและเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน ตามที่ประธานกรรมการบริหารได

กลาวไวแลว ประการที่สอง เสาเข็ม SPUN มีคุณภาพสูง และมีราคาสูงดวย แตถาบริษัทสามารถ

นํามาทําใหราคาอยูในระดับกลางได จะทําใหขยายตลาดไดมากขึ้น  

ผูถือหุน  นางพิชญา  สกุลกนกนารถ ไดถามวา การลดทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อเปนการลดภาษีหรือไม 
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กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา เร่ืองของการลดทุนจดทะเบียน

ไมเกี่ยวของกับการลดภาษี และวาระการลดทุนจดทะเบียนจะเกี่ยวของกับการยกเลิก Warrant ซึ่งยัง

ไมถึงวาระดังกลาว 
 

เมื่อไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจําป 2551 

ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติรับรองรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการ ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,983,677,280 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 500,000 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,983,677,280 หุน 
 

วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายละเอียดปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2551 ที่ไดจัดสงให

ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว และประธานฯ ไดเชิญนายเริ่ม  ใสแจม ผูอํานวยการฝายบัญชี

และการเงินเปนผูแถลงงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 
  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
            หนวย : ลานบาท

 ป 2551 ป 2550 

สินทรัพย   

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 15.63 32.37 

เงินลงทุนชั่วคราว 1.55 37.89 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น-สุทธิ 778.32 881.41 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 1.62 0.15 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 960.34 441.11 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 769.47 111.51 

      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,526.94 1,504.44 
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 ป 2551 ป 2550 
สินทรัพยไมหมุนเวียน   

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 207.00 230.77 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 287.56 277.70 

ที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 21.81 9.89 

เงินมัดจําจายเพื่อการลงทุน 200.00 - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2.88 52.33 

     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 719.26 570.70 

     รวมสินทรัพย 3,246.20 2,075.14 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน   

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,590.81 1,187.13 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย - 24.77 

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายบริษัทอื่น 173.16 179.68 

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายบริษัทที่เกี่ยวของกัน 0.34 1.01 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 9.00 9.00 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 55.78 42.38 

      รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,829.09 1,443.97 

หนี้สินไมหมุนเวียน   

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 20.25 29.25 

      รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 20.25 29.25 

     รวมหนี้สิน 1,849.34 1,473.22 

สวนของผูถือหุน   

ทุนเรือนหุน   

   ทุนจดทะเบียน   

       หุนสามัญ 15,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท 1,500.00 - 

       หุนสามัญ   1,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท - 1,000.00 

  ทุนที่ออกและชําระแลว   

       หุนสามัญ 10,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท 1,000.00 - 

       หุนสามัญ      500 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท - 500.00 

สวนเกินมูลคาหุน 571.79 72.29 

กําไร (ขาดทุน) สะสม - - 

  ยังไมไดจัดสรร (174.94) 29.63 

      รวมสวนของผูถือหุน 1,396.85 601.92 

     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,246.20 2,075.14 
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ผูถือหุน   นายฉัตรเฉลิม  องอาจการศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามวา กรณีหนี้สงสัยจะ

สูญ 180 ลานบาท จัดเก็บครบแลวหรือยัง เทาที่ทราบไดจัดเก็บไปเพียง 120 ลานบาท 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ในกรณีนี้ตนเองได

เขาไปรับผิดชอบจายชําระหนี้ในสวนนี้เดือนละ 6 ลานบาท และเมื่อสิงหาคม ป 2551 ลูกหนี้ได

ติดตอขอประนอมหนี้และผอนชําระ ซึ่งคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหลูกหนี้ผอนชําระหนี้ได และให

ตนเองหยุดการจายชําระหนี้ในสวนนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 

ผูถือหุน   นายฉัตรเฉลิม  องอาจการศาล ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดถามตอวา ลูกหนี้ไดผอน

ชําระเดือนละเทาไร 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดตอบวา เดือนละ 2 ลาน

บาท และจะสิ้นสุดในป 2554  

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา มูลหนี้เดิม 180 ลาน

บาท ซึ่งประธานกรรมการบริหารไดรับผิดชอบชําระหนี้ไปจํานวน 120 ลานบาท สวนที่เหลือ

ประมาณ 64 ลานบาท เปนการประนีประนอมกันในชั้นศาล (ศาลแพง) โดยลูกหนี้ขอทยอยผอน

ชําระใหแกบริษัทเดือนละ 2 ลานบาท และสําหรับในสวนที่ประธานกรรมการบริหารไดรับผิดชอบ

จายชําระหนี้แทนลูกหนี้เปนจํานวนที่มากพอสมควรแลว และทางลูกหนี้ไดเจรจาขอผอนชําระหนี้ซึ่ง

ไดตกลงกันในชั้นศาลเรียบรอยแลว คณะกรรมการจึงมีมติใหประธานกรรมการบริหารหยุดการจาย

ชําระหนี้แทนลูกหนี้ได 

ประธานฯ   พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดเสริมตอวา ลูกหนี้รายนี้หนีหนี้จากหลายบริษัท และนับวา

เปนความโชคดีของบริษัทที่ประธานกรรมการบริหารและเจาหนาที่บริษัทไดทํางานอยางรัดกุม ทําให

มีหลักฐานที่สามารถนําตัวลูกหนี้มาลงโทษจึงไดยอมผอนชําระหนี้ใหแกบริษัท ซึ่งนอกจากบริษัท

แลวไมมีบริษัทใดเลยที่ไดรับการผอนชําระหนี้จากลูกหนี้เนื่องจากไมมีหลักฐาน และกลาวขอบคุณที่

ประธานกรรมการบริหารไดเสียสละแสดงความรับผิดชอบในการชําระหนี้แทนลูกหนี้ในระหวางที่ยัง

จับตัวลูกหนี้ไมได 
 

เมื่อไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร

ขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุด      

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 
 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,983,827,980 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 150,700 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,983,827,980 หุน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติ งดการจัดสรรกําไร เงนิปนผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป 2551 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งดการจัดสรรกําไร  เงินปนผล  และเงินสํารองตาม

กฎหมายประจําป 2551 และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผู

ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับ การงดจัดสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารองตามกฎหมาย

ประจําป 2551 ดังนี้ 

 ผลการดําเนินงานประจําป 2551 และฐานะการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 204,565,377.20 บาท 

ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถจัดสรรกําไร เงินปนผลและเงินสํารองตามกฎหมายประจําป 2551 ได 
 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ งดการจัดสรรกําไร  เงินปนผล  และเงินสํารองตามกฎหมาย

ประจําป 2551 ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ งดการจัดสรรกําไร  เงินปนผล  และเงินสํารองตามกฎหมาย

ประจําป 2551 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,983,895,080 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 67,100 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,983,895,080 หุน 
 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2552 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2552 และกําหนดคาตอบแทนการ

สอบบัญชี และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการผูจัดการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการ

แตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2552 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้ 
  

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ใหบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป โดยบริษัทสามารถแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได  
  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท 

เอส .เค. แอคเคานแตนท  เซอรวิสเซส  จํากัด ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ตามรายชื่อ ดังนี้ 
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   1. นายสมชาย  คุรุจิตโกศล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3277  

   2. นายอําพล จํานงวัฒน   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4663  

   3. นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 

   4. นายนริศ  เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 
 

ทั้งนี้  ไดเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัท โดยผูสอบบัญชีที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือมีสวนได สวนเสียกับบริษัท บริษัท

ยอย บริษัทรวม  ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และกําหนด

คาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2552 จํานวนเงินทั้งส้ินไมเกินปละ 965,000 บาท และคาใชจาย

อื่นในการสอบบัญชี เชน คาสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่

พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริง (ถามี) 

รวมถึงกรณีที่บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยและจะตองจัดทํางบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม 

ใหกําหนดคาสอบทานงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมไตรมาสละ 20,000 บาท ซึ่ง

รายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณาอยูในเอกสารแนบ 3 
 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2552 และกําหนดคาตอบแทน

การสอบบัญชีตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2552 และกําหนดคาตอบแทนการ

สอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียง

เปนเอกฉันทดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,984,145,080 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 

 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 250,000 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,984,145,080 หุน 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ     

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการเปนผูเสนอรายละเอียด

เกี่ยวกับการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ  ดังนี้   

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออก

จากตําแหนงอยางนอย 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดย

จํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูใน
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ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขามาดํารง

ตําแหนงใหมก็ได”  

โดยกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ไดแก 

  1. พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ  กรรมการอิสระ 

  2. นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห  กรรมการ 

  3. นางพิมสิริ  กีรติเธียรสิริ   กรรมการ 

กรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทานดังกลาว เปนผูมีความรูความสามารถ รวมกันกํากับดูแล

กิจการอยางเขมแข็ง และอุทิศเวลาในการเขารวมประชุม รวมทั้งมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

ที่เปนประโยชนตอบริษัทอยางเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง จึงเห็นสมควรแตงตั้ง

กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง 

(รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเขารวมประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 

สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่เสนอแตงตั้งในครั้งนี้ อันไดแก อายุ วุฒิ การศึกษา 

ความรูความชํานาญ ประสบการณ ประวัติการเขารวมประชุม เปนตน มีรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
 

1. เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ กรรมการที่ออกตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ กรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,986,945,080 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
 

2. เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน 
 

มต ิที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห  กรรมการที่

ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,986,945,080 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
 

3. เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นางพิมสิริ  กีรติเธียรสิริ กรรมการที่ออกตามวาระกลับ

เขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน 
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มติ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง นางพิมสิริ  กีรติเธียรสิริ กรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 
 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,986,945,080 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                   -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
 

หมายเหต ุในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 2,800,000 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,986,945,080 หุน 
 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 และไดเชิญนาย

สมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการเปนผูรายงานการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

สําหรับป 2552  ดังนี้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คา

เบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ในอัตราเดียวกันกับปที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คาตอบแทนกรรมการ 
1.1) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ  ไดรับคาเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท  
กรรมการ  ไดรับคาเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท  
โดยกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม 

1.2) โบนัสจากการปฏิบัติงานประจําป 2552 กําหนดจายอัตรารอยละ 10 ของเงินปนผล  
    ป 2552 แตไมเกิน 5 ลานบาท   

2) คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไดรับการแตงตั้งจาก

คณะกรรมการใหเปนคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ไดรับคาตอบแทน ดังนี้ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดรับคาเบี้ยประชุม 20,000 บาท ตอครั้ง 

 กรรมการตรวจสอบ         ไดรับคาเบี้ยประชุม 10,000 บาท ตอครั้ง 

ทั้งนี้ หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย พิจารณาจากผล

ประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และเปรียบเทียบคาตอบแทนกับธุรกิจ

ประเภทเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน 
 

ผูถือหุน  นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี ไดสอบถามวา นอกจากเบี้ยประชุมแลวมีเงินเดือนอีกหรือไม และขอ

ตั้งขอสังเกตวา ในขณะที่บริษัทงดจายเงินปนผล คณะกรรมการจะละเวนหรือจะลดผลประโยชนบาง

จะดีหรือไม อยางนอยก็จะปรากฏในรายงานการประชุมและจะแพรหลายไปในแวดวงธุรกิจ ถา

บริษัทนี้เปนบริษัทตัวอยาง ก็จะเปนที่ชื่นชมจากแวดวงธุรกิจ  
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ประธานฯ   พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา เบี้ยประชุมในอัตรานี้เปนอัตราที่นอยอยูแลว 

และถาไมเขารวมประชุมก็จะไมไดรับเบี้ยประชุม และสําหรับโบนัสที่กําหนดไวจะไดรับตอเมื่อมีการ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน กําหนดตัวเลขโบนัสไวสูงแตก็ไมไดรับ เบี้ยประชุมที่กําหนดก็เทากับปที่

แลว (ป 2551) ไมไดปรับสูงขึ้น และคาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 20,000 บาท ตอครั้ง ก็ไดรับ

เทากับประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอเท็จจริงจะตองไดรับมากกวา 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในกรณีนี้

บริษัทไดรับความกรุณาจากคณะกรรมการมาก ๆ ซึ่งถาเปรียบเทียบอัตราคาเบี้ยประชุมกับขนาด

ธุรกิจของบริษัทซึ่งจัดวาเปนธุรกิจขนาดใหญแลว อัตราที่กําหนดไวอยูในเกณฑกลาง ๆ คอนขางต่ํา 

อยูแลว ในขณะที่คาครองชีพก็สูงขึ้น แตคาตอบแทนของคณะกรรมการก็ไมไดปรับเพิ่ม ทาง

คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวาอัตรานี้เปนอัตราที่เหมาะสมและไมไดสูงจนเกินไป  

ผูถือหุน   นายธงชัย อธิปตยวชิรพร  ไดแสดงความคิดเห็นวา จากภาวะเศรษฐกิจที่ไมคอยดีและบริษัทมีผล

ขาดทุน จึงตองการใหคณะกรรมการบริษัททบทวนวา จะสามารถลดรายจายอะไรไดบาง เพื่อจะไดมี

เงินปนผลใหแกผูถือหุน  

ประธานฯ   พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา คณะกรรมการไมไดรับรายไดอื่นใด รถประจํา

ตําแหนงก็ไมมี ซึ่งกอนที่จะเขามารับตําแหนงก็ไดตรวจสอบและศึกษาการทํางานของบริษัทวา มี

ความแข็งแกรง และเห็นวาจะสามารถนําพาใหบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได 

ถาผูถือหุนตองการใหลดคาเบี้ยประชุมก็เชิญเสนอได 

ผูถือหุน  นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี ไดแสดงความคิดเห็นวา ที่มาเขารวมประชุมในครั้งนี้เพื่อตองการ

พบปะพูดคุยกับกรรมการ ไมไดมีเจตนาเขามาตรวจสอบ ซึ่งตนเองรูสึกไมสบายใจที่ทําใหทาน

ประธานฯ คิดไปไกลเชนนั้น เนื่องจากเปนคนเปดประเด็นในเรื่องนี้ และเห็นวาการที่ทานประธานฯ 

ไดเขามารับตําแหนงนี้ก็นับวาเปนมงคลกับบริษัทนี้แลว โดยสวนตัวคอนขางที่จะชื่นชมกับ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งแตละวาระที่ผานมาราบรื่น ผูถือหุนลงคะแนนเห็นดวย 100% แตถามีส่ิงใด

ทําใหทานประธานฯ คิดไปไกลเชนนั้นก็ขอโทษดวย 

ประธานฯ   พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดกลาววา ตามที่ไดชี้แจงไปนั้นตองการใหผูถือหุนได

รับทราบความเปนมาของบริษัทและเหตุผลที่ไดเขามารวมงานในบริษัท ซึ่งมาดวยความตั้งใจที่จะ

ทํางานจริง ๆ และเห็นวาบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ผลงานที่ทําก็เปนที่ภูมิใจ ในการประชุมวันนี้

ตองการใหผูถือหุนรวมกันพิจารณาหาทางปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหการทํางานของบริษัท

ราบรื่นและมีความกาวหนา ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2551 มีผลกําไรจากการบริหาร แต

ที่ขาดทุนนั้นเนื่องจากราคาเหล็กตกต่ําลดลงอยางคาดไมถึง จากราคา 40 บาท ลดลงเหลือ 10 กวา

บาท  ซึ่งเปนเรื่องที่ไมมีใครที่จะแกไขได เพราะเปนราคาที่อางอิงตลาดโลก ไมมีใครคาดคิดวาจะ

ราคาจะลดลงมากขนาดนี้ กรณีนี้ก็เชนเดียวกับราคาของน้ํามันที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ขณะที่ราคาน้ํามันขึ้น 

ถามีใครตกใจแลวซื้อไวจํานวนมาก ตอมาปรากฏวาราคากลับลดลง ซึ่งก็ถือวาเปนความผิดพลาดที่

ไมไดเจตนา  
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กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดเสริมวา ในกรณีของเรื่อง

ราคาเหล็กที่ลดลง บริษัทก็นับวาโชคดีที่มีแผนรองรับไว คือสต็อกสินคาไวใหนอยที่สุดและเทาที่

จําเปนเทานั้น ซึ่งถาในขณะนั้นบริษัทไมไดระมัดระวังก็จะเกิดความเสียหายมากกวานี้ 

ผูถือหุน  ผูรับมอบฉันทะจากนายอัมรินทร  วัดเล็ก ไดใหความเห็นเกี่ยวกับเบี้ยประชุมวา กอนที่จะเขาประชุม

ไดมีโอกาสพูดคุยและซักถามกับกรรมการวา มีการประชุมคณะกรรมการมากนอยแคไหน ก็ไดรับ

คําตอบวาโดยประมาณ 2 เดือนตอครั้ง จึงมีความเห็นวา เบี้ยประชุมของประธานกรรมการจํานวน 

20,000 บาท และกรรมการจํานวน 10,000 บาท ตอครั้ง ถาคิดโดยเฉลี่ยเบี้ยประชุมตอเดือนแลว  

กรรมการจะไดรับเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งก็ไมไดมากอะไร เพียงแตหวังวา ขอใหกรรมการทุกทาน

ชวยกันระดมสมองในการแกปญหาที่มีอยูในขณะนี้ จะดีกวาที่จะลดเบี้ยประชุม ขอใหทานทํางาน

ดวยกําลังกายและกําลังใจ และจะขอเอาใจชวย เพื่อที่ราคาหุนจะไดมีมูลคามากกวาเดิม 

ประธานฯ   พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดกลาววา จะพยายามทําหนาที่ใหดีที่สุด นอกจากนี้ยังได

มอบหมายประธานกรรมการบริหารใหคติเตือนใจกับพนักงาน เพื่อนําไปปฏิบัติตนในภาวะเศรษฐกิจ

แบบนี้ไว 4 ขอ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย สามัคคี แตถาฉลาดนอย ก็อยาขยัน เพราะไมตองการไป

ตามแก  

ผูถือหุน  ผูรับมอบฉันทะจากนางสุชาดา  สะคาน ไดแสดงความคิดเห็นวา ตนเองในฐานะที่เคยเปนกรรมการ

มากอน และเห็นวาเบี้ยประชุมที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินที่ไมสูง เพราะทราบดีวาการเปนกรรมการ

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีความเสี่ยงสูง แตส่ิงที่ตองการทราบคือผูบริหารมี

วิสัยทัศนอยางไรที่จะทําใหผูถือหุนไดรับผลประโยชนสูงสุด ซึ่งผูบริหารอาจจะตอบในวาระอื่น ๆ ก็ได 

ผูถือหุน  นายธงชัย อธิปตยวชิรพร  ไดถามวา คาตอบแทนของคณะกรรมการบริหารมีจํานวนเทาไร และขอให

บริษัทเผยแพรขอมูลในสวนนี้ดวย 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ตอบคําถามวา คาตอบแทนในสวนของ

ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลไวในรายงานประจําป หนา 32 แลวโดยไดระบุวา คาตอบแทนผูบริหาร

รวมทั้งส้ิน 11.73 ลานบาท 
 

เม่ือไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทน

กรรมการสําหรับป 2552 ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,986,895,080 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                    50,000 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
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วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 
บริษัทครั้งที่ 1 จํานวน 5,000,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวน   
การถือหุน 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จํานวน 5,000,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท 

ตามสัดสวนการถือหุน และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผู

ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ดังนี้ 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ไดมีมติอนุมัติใหออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จํานวน 5,000,000,000 หนวย 

ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน แตเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินที่

เกิดขึ้นทั่วโลก สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยมีการปรับตัวคอนขางมาก 

ประกอบกับราคาหุนของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง จึงทําใหการระดมทุนผานการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิไมคุมคา และไมเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนในสถานการณปจจุบัน 
 

ผูถือหุน  ผูรับมอบฉันทะจากนายสถิตย เลิศศิริสัมพันธ ไดถามวา ปกติการออก Warrant จะมีประโยชนตอ

บริษัทในการนําเงินทุนมาบริหารธุรกิจ ถายกเลิก warrant ไปแลวบริษัทจะนําเงินทุนมาจากแหลงใด 

และเมื่อยกเลิกแลวเมื่อไรจึงจะเปดใหมีการแจก Warrant ใหม 

ประธานฯ  พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา ตามที่ไดเรียนใหทราบแลววา เปนการโชคดีที่

บริษัทยังไมไดออก Warrant ในชวงที่ผานมา เพราะวาราคาที่เคยกําหนดไวนั้น ขณะนี้ราคาหุนใน

ตลาดหลักทรัพยไดตกกันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดวย และขอขอบคุณที่ทานหวงใยบริษัทเกี่ยวกับ

เงินทุนที่จะนํามาบริหาร สําหรับคําถามนี้ขอใหประธานกรรมการบริหารเปนผูชี้แจงตอไป   

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามที่

บริษัทไดเคยมีมติที่จะออก Warrant นั้น ไดพิจารณาวาจะนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิ สวนหนึ่งจะ

นําไปชําระคืนหนี้เงินกูระยะสั้นใหกับธนาคาร และอีกสวนหนึ่งใชสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่ง

ตามที่ไดเรียนใหทราบแลววา ราคาเหล็กวัตถุดิบในขณะนั้นไดปรับตัวขึ้นสูงมาก จาก 20 บาท เปน 

40 บาท จึงไดพิจารณาวาจะตองมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม เพื่อจะนําไปซื้อวัตถุดิบใหไดในจํานวน

เทาเดิม แตในขณะนี้เม่ือไดนํามาพิจารณาใหมวาจะไมออก Warrant แลว ในสวนของเงินกูระยะสั้น

จะเจรจาจากเงินกูระยะสั้นเปล่ียนเปนเงินกูระยะยาว ซึ่งทําใหแกปญหาในสวนนี้ไปได และอีกสวน

หนึ่งคือเงินทุนหมุนเวียน ในปจจุบันนี้ราคาเหล็กไดปรับลดลงมาเปนปกติแลว อยูที่ประมาณ 20 

บาท เพราะฉะนั้น เงินที่จะนํามาสํารองไวเปนเงินหมุนเวียนนั้นตอนนี้ยังไมจําเปน จึงคิดวาการ

ยกเลิกการออก Warrant ในชวงนี้ยังไมสงผลกระทบกับบริษัทมากนัก 

ประธานฯ  พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดเสริมวา เม่ือยกเลิก Warrant แลว บริษัทก็ยังสามารถที่จะ

นํากลับมาพิจารณาการออก Warrant ไดใหม ซึ่งจะตองพิจารณาอีกครั้งจากความเหมาะสมและ

จังหวะเวลา เพื่อใหไดประโยชนทั้งในสวนของผูถือหุนและสวนของบริษัท 

 14



ผูถือหุน  ผูถือหุน ไดถามวา ตามที่ทานกรรมการไดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของ Warrant นั้น มติที่ประชุมในขณะนี้

มีคะแนนเสียงพอที่จะยกเลิกหรือไม และที่ทานชี้แจงวาจะยกเลิกนั้นเพราะวาไมตองการนําเงินไปใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนแลว ซึ่งในการ Exercise warrant ครั้งที่แลว ไดกําหนด Exercise price ไวที่ 40 

สตางค ในมุมมองของกรรมการเห็นวา ราคาหุนของ Rich ใน 3 ปขางหนา จะมีมูลคาไมถึง 40 

สตางค ใชหรือไม  

ประธานฯ  พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา ในอนาคตไมมีใครคาดเดาเรื่องราคาหุนได 

บริษัทคงจะกําหนดไมไดวาหุนจะขึ้นหรือลงอยางไร 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในเรื่องของราคาที่จะ 

Exercise คณะกรรมการมีความเห็นวา การออก warrant เปนการตอบแทนใหกับทานผูถือหุนโดยไม

คิดมูลคา ดังนั้นการที่จะ Exercise ไดจะสามารถ Exercise ไดตั้งแตปที่ 1 เปนตนไป ซึ่งถาถามวา

ราคาหุนจะอยูที่ 40 สตางคหรือไมนั้น ไมสามารถตอบได เนื่องจากเปนราคาในอนาคต แตอยางไรก็

ตาม การที่ไดเสนอขอมติยกเลิกการออก warrant ตอที่ประชุมในครั้งนี้ เปนการเปดโอกาสใหบริษัท

กลับมาพิจารณาในเรื่องการออก warrant ใหมอีกครั้ง ถามีโอกาสที่เหมาะสมก็อาจจะนํากลับมา

พิจารณาออก warrant ใหมได สําหรับในสวนของราคาหุนที่ 40 สตางคนั้น ทางบริษัทเองก็อยากให

ไปถึงตรงนั้น แตเพื่อเปนการตอบแทนใหแกผูถือหุน ในกรณีที่บริษัทตองการที่จะออก Warrant ใหม 

จึงเห็นวาควรยกเลิกไปกอน เนื่องจากถาไมยกเลิกบริษัทจะตองรอใหครบกําหนด 3 ป  จึงจะสามารถ

ขอออก Warrant ไดใหม 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดเสริมวา ถาไมยกเลิกใน

ขณะนี้ จะเปนการเสียโอกาสเนื่องจากในชวง 3 ป ในกรณีที่ถาตลาดหุนดีขึ้น บริษัทจะไมสามารถ

ออก Warrant ใหมได และไมสามารถคํานวณราคาใหมได จะตองกําหนดราคาการใชสิทธิที่ 40 

สตางค ซึ่งจะไมเปนประโยชนกับผูถือหุนมากนัก ถายกเลิกในขณะนี้แลวในอีก 3 เดือนขางหนา

ตลาดหุนอาจจะดีขึ้น บริษัทก็จะนํามาพิจารณาและคํานวณราคาการใชสิทธิใหม ซึ่งอาจจะเปนราคา

ที่ถูกกวานี้ ซึ่งอาจจะเปนประโยชนกับผูถือหุนมากขึ้น 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา สําหรับในเรื่องของ

มติในการยกเลิกการออก Warrant จะใชคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของมติที่เขารวมประชุม  
 

เมื่อไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติการยกเลิกการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จํานวน 5,000,000,000 หนวย 

ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน ตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จํานวน 5,000,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท ตาม

สัดสวนการถือหุน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,987,495,080 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                    50,000 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
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หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 600,000 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,987,545,080 หุน 
 

วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,500 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท    

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,500 ลานบาท 

เปน 1,000 ลานบาท และไดเชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผู

แถลงเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

เนื่องจากการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 

ตามวาระที่ 8 บริษัทจะตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,500 ลานบาท เปน 1,000 

ลานบาท  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 

1,500 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท 

ผูถือหุน   นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี ไดขอความรูวา ถาลดทุนแลว จะมีผลดี ผลเสียอยางไร 

กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา การลดทุนจดทะเบียนเปน

การลดทุนตามเงื่อนไข เนื่องจากบริษัทไดเคยขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเปนการรองรับการ

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไว ซึ่งในขณะนี้เมื่อวาระที่ 8 มีมติใหยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ       

(Warrant) บริษัทจึงจะตองทําการลดทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกัน เพราะวาวัตถุประสงคไม

ตรงกันแลว 

ผูถือหุน  นายธงชัย อธิปตยวชิรพร  ไดขอความรูจากบริษัทวา ถาลดทุนแลวมีผลดี หรือไมดี กับตลาดหุน

อยางไร 

กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดขอใหที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเปนที่

ปรึกษาทางการเงินของบริษัทมาตลอดตั้งแตการนําเสนอการออก Warrant ตอที่ประชุมครั้งที่แลว ได

ชี้แจงใหความรูกับผูถือหุน ในเรื่องการลดทุนจดทะเบียนใหแกผูถือหุนไดรับทราบ  

ที่ปรึกษาทาง นางสาวปนมณี  เมฆมัณฑนา  ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย แอ็คคินซัน จํากัด (มหาชน)  ไดชี้แจงวา 

การเงิน  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการออก warrant ครั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมใหกับทางผูถือหุนใน

เร่ืองการลดทุนจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 5,000 ลานหุน เพื่อสํารองการ 

Exercise ที่เกิดจากการใชสิทธิ Warrant 5,000 ลานหนวย โดยที่บริษัทออก Structure คือ 1 

Warrant จะสามารถออก Exercise ได 1 หุนสามัญ เพราะฉะนั้น เมื่อวาระที่ 8 ไดมีมติยกเลิก

ใบสําคัญแสดงสิทธิแลวจึงไมจําเปนตองมีหุนตัวนี้ไวสําหรับรองรับ หากบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทุน

โดยการระดมทุนโดยผานหุนสามัญ บริษัทสามารถที่จะเพิ่มทุนใหมได สําหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ในงบการเงินนั้น ขอเรียนใหทราบวา โดยปกติกําไรตอหุน จะคํานวณตามทุนที่ชําระแลว คือมีการ

ชําระเต็มมูลคา ซึ่งทางบริษัทไดชําระเต็มมูลคาที่ 1,000 ลานบาท สําหรับจํานวนหุนสามัญ 5,000 

ลานหุนที่ไดออกไว เปนการรองรับ Warrant เทานั้น เพราะฉะนั้นในงบการเงินจะไมมีผลกระทบอะไร

สําหรับการลดทุนจดทะเบียน   
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เมื่อไมมีคําถามจากผูถือหุนแลว ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจาก 1,500 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาทตามที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,500 ลานบาท เปน 

1,000 ลานบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,988,895,080 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                    50,000 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
 

หมายเหต ุในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1,400,000 หุน นับจํานวนหุนรวมเปน 

3,988,945,080 หุน 
 

วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน  

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4.  

เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และประธานฯ ไดเชิญนายสมเกียรติ วงศา

โรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผูแถลงเหตุผลที่ตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 4. ดังนี้ 

เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 9 บริษัทจะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4.เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000 บาท   (หนึ่งพันลานบาทถวน) 

 แบงออกเปน :          10,000,000,000 หุน   (หนึ่งหมื่นลานหุน) 

 มูลคาหุนละ : 0.10 บาท (สิบสตางค) 

 โดยแยกออกเปน  

 หุนสามัญ :         10,000,000,000 หุน   (หนึ่งหมื่นลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ :                                -  หุน (  -  ) 

 

ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อให

เปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน  
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 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. ให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามเหตุผลที่เสนอขางตน 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. ให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เห็นดวยคะแนนเสียง  3,988,895,080 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมเห็นดวยคะแนนเสียง                    50,000 เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 
 

วาระที่ 11   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผูซักถาม ดังนี้ 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดขอตอบคําถามของผูรับ

มอบฉันทะจากนางสุชาดา  สะคาน ที่ไดถามไวในวาระกอน เกี่ยวกับ บริษัทจะมีนโยบายในการ

ดําเนินธุรกิจตอไปอยางไร ในสถานการณที่บริษัทประสบทั้งการปดสนามบิน เส้ือเหลือง เส้ือแดง 

แฮมเบอรเกอรไครซิส ไขหวัดเม็กซิโก รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่ปนปวนทั่วโลก ในสวนของบริษัทเอง

นั้น เทาที่ทุกทานเห็น คือ บริษัทบาดเจ็บจากการสต็อกสินคาสวนหนึ่ง ถึงแมวาจะระวังตัวไวแลว แต

ก็ยังไดรับผลกระทบ ดังนั้น นโยบายในการดําเนินงานในปนี้ บริษัทจะพยายามทําตัวใหเบา คือ 

สต็อกสินคาใหนอย และจะทํา Trading ใหมากขึ้น คือ ซื้อมาขายไป และคิดวาทุกวิกฤตมีโอกาส 

ประเทศไทยบางสวนตลาดอิ่มตัว แตในตลาดตางประเทศที่กําลังพัฒนาก็ยังตองการสินคาอยู 

เพราะฉะนั้น จะดูวาสินคาของบริษัทจะนําไปขายในประเทศใดไดบาง และจะไมไดหยุดอยูที่ฐานการ

ผลิตหรือสินคาในประเทศไทยเพียงอยางเดียว บริษัทมีเปาหมายที่จะโกอินเตอร โดยจะดูวาประเทศ

ไหนจะมีทรัพยากรที่จะสามารถขายใหกับประเทศที่ขาดแคลนได จะมองตลาดทั่วโลก ไมไดมอง

เฉพาะเมืองไทยหรือในอาเซียนเทานั้น และจะไมเนนเฉพาะผลิตภัณฑเหล็กแตจะรวมถึงวัสดุทุก

อยางที่เกี่ยวของกับเหล็ก เชน แร เปนตน อยางเชน ประเทศจีน ในขณะนี้ไดแรงกระตุนจากภาครัฐ

ของประเทศจีนเอง จะลงทุนใชเงนิ 6 แสนลานเหรียญ เพื่อไปพัฒนาในสวนการทําถนน ทางยกระดับ 

และสวนของที่พักอาศัย จึงทําใหประเทศจีนตองใชเหล็ก และขณะนี้ประเทศจีนไดเลิกการทุมตลาด

เหล็กแลว ดังนั้น ราคาเหล็กในตลาดโลกเริ่มจะนิ่งแลว ถาเมื่อใดที่ราคาเหล็กนิ่งแลว ทางผูบริหาร

และกรรมการของบริษัท จะสามารถทําประโยชนและทํากําไรใหกับผูถือหุนได แตถาเปนชวงที่ราคา

เหล็กไมนิ่ง ตลาดโลกมีปญหา การเมืองมีปญหา ซึ่งผูบริหารไดพยายามกันจนถึงที่สุดทุกคน และมี

การประชุมกันอยางเขมแข็งทุกสัปดาห เพื่อรองรับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากทุกสัปดาหมี

การเปลี่ยนแปลงตลอด และในชวงที่ผานมาไดทํางานกันอยางเขมแข็งและเหนื่อยมาก เพื่อที่จะทํา

ใหนาวาลํานี้ผานพนวิกฤต และจะสามารถทํากําไรใหผูถือหุนได ซึ่งในวันนี้รูสึกดีใจมากที่ผูถือหุนมา

เขารวมประชุมกันเปนจํานวนมาก และถือวาผูถือหุนเปนกําลังใจใหกับกรรมการทุกทาน ดังนั้น จึง

ขอเปนตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผูถือหุนที่ใหความใสใจและใหความสําคัญกับบริษัทที่

ไดเขารวมประชุมกันในวันนี้   
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ผูถือหุน  นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี ไดถามและแสดงความคิดเห็นวา ตามที่บริษัทแจงวามีการงดเงิน

สํารองตามกฎหมายนั้น ณ ตอนนี้สํารองครบหรือยัง และที่ทานประธานฯ แจงวาไดแตเบี้ยประชุม ไม

มีสวัสดิการอะไรเลย ทําไมบริษัทไมดูแลทานประธานฯ และการนับคะแนนเสียงของบริษัทรูสึกรวบ

รัด คือ จากประสบการณจากที่อื่นนั้น การนับคะแนนจะตองผานไปวาระอื่นกอนแลวจึงคอย

ยอนกลับมาดูคะแนน แตที่นี่สามารถแจงคะแนนไดเลย สําหรับคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย ควรจะ

กลาวขอบคุณสําหรับ 50,000 คะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย เพราะวาจะทําใหที่ประชุมนี้ไมเปนเผด็จการ 

ซึ่งถาไมมีการถาม ไมมีการอธิบายกันก็จะดูเปนเผด็จการและจะดูไมดีนัก ในเรื่องการจัดวันประชุม 

ในเมื่อบริษัทโปรงใสก็ไมจําเปนตองประชุมในเดือนเมษายนก็ได เพื่อจะไดไมตองมาเรงรัดประชุมกัน

ในชวงนี้ และผูถือหุนจะมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานหรือไม จะไดรับรูธุรกิจของบริษัท ในสวนของบัตร

ลงคะแนนนั้น มีเพียง 2 ชองใหเลือก คือ ไมเห็นดวย กับ งดออกเสียง แตที่บริษัทอื่น ๆ มีครบทุกชอง 

คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง สําหรับการลงคะแนนที่เลือกกรรมการนั้นจะเปนปญหากับ

บริษัทหรือไม แตวาบริษัทอื่นจะดูจากคะแนนสวนนี้ เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยูในที่ประชุมจะตองสง

บัตรลงคะแนนแตที่นี่ไมตองสงบัตรลงคะแนน 

ประธานฯ  พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดกลาววา ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่ใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตละปบริษัทไดกําหนดตามระยะเวลา วันนี้เปน

วันสุดทาย หลายบริษัทก็ไดจัดประชุมในวันนี้ และขอเสนอแนะตาง ๆ นั้นเปนเรื่องที่ดีมาก จะขอรับ

ไวพิจารณา 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามเกี่ยวกับเงินสํารองตาม

กฎหมายวา เงินสํารองตามกฎหมายบริษัทไดใชชดเชยในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมไปแลว 

อยางไรก็ตาม เงินสํารองตามกฎหมายนี้ บริษัทจําเปนจะตองดําเนินการตามกฎหมายอยูแลว 

เพราะวาเมื่อไรก็ตามกอนที่จะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน จะตองสํารองตามกฎหมายไวตาม

สัดสวนที่กฎหมายกําหนด จึงจะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได ถาในปหนาบริษัทมีกําไรและมีมติให

จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได ทางบริษัทก็จะตองดําเนินการสํารองตามกฎหมายใหถูกตอง สําหรับ

ขอแนะนําในเรื่องการลงคะแนนเสียงหรือการลงมติที่ทานมีความเห็นไว ในนามของคณะกรรมการ

จะนําไปพิจารณา และผูถือหุนที่มีความประสงคที่จะไปเยี่ยมชมโรงงาน ขอใหทานลงชื่อและเบอร

โทรศัพทไวกับเจาหนาที่ของบริษัท สวนกําหนดการจะนําไปพิจารณาและแจงใหทานทราบตอไป 

ผูถือหุน  นางสาวสุพร  ปทุมสุวรรณวดี ไดแสดงความคิดเห็นวา จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมนั้นจะเปน

ดัชนีที่จะชี้ถึงความเลื่อมใสตอบริษัทและคณะกรรมการ ยิ่งมามากเทาไร นั่นหมายถึง ความศรัทธา 

เชื่อม่ัน และความโปรงใสของบริษัทและคณะกรรมการ 

ผูถือหุน  นายธงชัย อธิปตยวชิรพร  ไดถามวา เงินสํารองตามกฎหมาย ในขณะนี้เหลืออีกกี่เปอรเซ็นต 

กรรมการ นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามวา เงินสํารองตาม

กฎหมายในขณะนี้ไมเหลือแลว เพราะไดใชชดเชยในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมไปแลว 

ผูถือหุน  นายธงชัย อธิปตยวชิรพร  ไดใหขอเสนอแนะวา หากตองการใหผูถือหุนมาประชุมมากๆ นั้น บริษัท

ควรจะมีคาน้ํามันรถเล็ก ๆ นอย ๆ ใหกับผูถือหุน สําหรับของชํารวยนั้นไมจําเปนเพราะประโยชนนอย 

และไดกลาวอวยพรขอใหบริษัทมีความเจริญและมีกําไรมาก ๆ เพื่อจะไดมีสวนนี้ใหกับผูถือหุน 
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ผูถือหุน  นายกฤตย  ศรีสวัสดิ์ ไดถามวา นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทในรอบปนี้ ทางบริษัทจะมุงไป

ในทาง Trading ดวย และจะขยาย Line Product อีกทั้งจะขยายตลาดแบบ Woldwide อยากทราบ

ความคืบหนาวา 4 เดือนที่ผานมา บริษัทไดมีตลาดเกิดใหมเพิ่มขึ้นขนาดไหน ในปจจุบันมีความ

คืบหนาอยางไรบาง และประมาณการรายไดไวที่เทาไร 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดตอบคําถามวา สําหรับ

ใน 4 เดือนที่ผานมา บริษัทไดเซ็นบันทึกขอตกลง (MOU) กับ ทางดูไบ และจะมี Order ประมาณ 3 

ป ดังนั้น Order 3 ปนี้ ถาประเทศไทยยังเกิดวิกฤต เส้ือเหลือง เส้ือแดง อีก บริษัทเชื่อม่ันวา Order นี้

จะสามารถรักษาสภาพและเพียงพอกับคาใชจายในบริษัท และอีกสวนหนึ่ง คือ การที่เราจะ Trading 

ซื้อมาขายไป ตอนนี้กําลังรอ L/C อยู วงเงินประมาณ 500 ลานบาท เฉพาะล็อตนี้ล็อตเดียว 

เพราะฉะนั้นถาลอตนี้สําเร็จก็จะมีล็อตตอไปอีกเรื่อย ๆ และมั่นใจวาถาราคาเหล็กนิ่ง บริษัทจะ

สามารถทํากําไรใหกับผูถือหุนได สวนยอดการขาย ถาดูจากการที่รับ Order 3 ป ที่จะถึงนี้บวกกับส่ิง

ที่บริษัทไดทําตลาดมาระยะเวลา 4 เดือนนี้ ที่บริษัทไดไปเยี่ยมลูกคาและลูกคามาเยี่ยมที่บริษัทเรา 

ซึ่งคาดวานาจะเกิดผลชัดเจนในชวงไตรมาส 3 นี้ และคิดวาจะเปนประโยชนกับบริษัทและผูถือหุน

อยางแนนอน ขอใหไวใจวา ไดทําทุกอยางเพื่อใหผูถือหุนเกิดประโยชนสูงสุด เพราะตนเองก็เปนผูถือ

หุนรายใหญคนหนึ่งของ Rich Asia เชนกัน 

ผูถือหุน  นางสาวดเรศ  นิติบัญญัติกร ไดแสดงความคิดเห็นวา การนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ คอนขางเร็ว 

โดยปกติแลวคณะกรรมการจะตองแจงใหลงคะแนนเสียงกอนแลวใหเจาหนาที่มาเก็บ และสําหรับ

เบี้ยประชุมของกรรมการมีความเห็นวามีจํานวนไมสูง แตขอใหบริหารบริษัทใหดี ใหผูถือหุนมีกําไร

ตอบแทนกลับมา ขอฝากไววาใหทานผูบริหารทั้งหลายบริหารอยางไรใหไดผลตอบแทนกลับมาใหสม

กับชื่อของบริษัท 

ประธานฯ  พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดกลาววา ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่ใหขอคิดเห็น และ

พยายามที่จะทําใหดีที่สุด แตเปนเพราะเหตุการณบานเมือง เหตุการณของเศรษฐกิจ ไมเอื้ออํานวย 

ตามที่ไดเรียนใหทานทราบแลววา ผลประกอบการของบริษัทมีกําไรจากบริหารประมาณ 50 ลาน

บาท แตเมื่อซื้อสินคามาสต็อกไว มูลคาสินคาลดลง ทําใหบริษัทมีผลขาดทุน และก็เสียใจที่ไม

สามารถบริหารใหมีกําไรได บริษัทก็ตองการจะมีกําไร เพื่อใหทุกคนที่ซื้อหุนของบริษัทรวยสมชื่อ 

ผูถือหุน  นางสาวดเรศ  นิติบัญญัติกร ไดแสดงความคิดเห็นวา ไดซื้อหุนจากบริษัทตางๆ ไวหลายบริษัท ซึ่ง

ราคาขึ้นทุกตัวเลย แตราคาหุนของ Rich ไมขึ้นเลย แถมยังตกลงไปอีก ขอฝากไววาผูบริหารของ 

บริษัทบริหารงานอยางไร ที่บอกวาบริษัทขาดทุน บริษัทอื่นก็ขาดทุนแตทําไมราคาหุนขึ้น  

ประธานฯ  พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา ผูบริหารบริหารงาน แตไมสามารถไปบริหาร

ตลาดหุนได  

ผูถือหุน   ผูถือหุน ไดถามวา  

  1. มูลคาบัญชีของบริษัทอยูที่เทาไร 

2. ผูที่เขารวมประชุมในครั้งที่แลวจํานวน 100 กวาคน ใกลเคียงกับขณะนี้ แตมีจํานวนหุนประมาณ 

6,191 ลานหุน ในปนี้ก็จํานวน 100 กวาคน แตมีจํานวนหุนประมาณ 3,987 ลานหุน ถามวา จํานวน

คนเทากัน แลวจํานวนหุน 2,000 กวาลานหุนหายไปไหน ในขณะที่ผูเขาประชุมจํานวนไมแตกตาง

กันมาก ตั้งเปนขอสังเกตใหกรรมการไวพิจารณาดวย 
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กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ขอ 1. ในสวนของมูลคา

ทางบัญชีของบริษัทอยูที่ 14 สตางค  

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดตอบคําถาม ขอ 2. 

ตามที่ทานไดตั้งขอสังเกต ตรงนี้ตนเองมองวาเปนเรื่องที่ดี นั่นแสดงวา Rich Asia เปนหุนของ

มหาชนจริง ๆ คือ กอนหนานี้มีผูถือหุนประมาณ 600 กวาราย ขณะนี้ถือกันอยูเกือบ 5,000 กวาราย 

นั่นแสดงวา มีการกระจายหุนเขาสูตลาดหุนจริง ๆ ดังนั้น วันนี้ที่มาประชุมจํานวน 100 กวาคน ถือวา 

เปนกําลังใจ แตละทานไดกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง แตอยางไรก็ยังถือหุน Rich อยู 

ซึ่งมองวาตรงนี้เปนจุดที่ดีที่ Rich ไมใชกระจุกตัวอยูแคใครบางคน เปนการกระจายสูมหาชนอยาง

แทจริง 

ผูถือหุน   ผูถือหุน ไดถามวา มูลคาในตลาดหุน คณะกรรมการมองภาพอยางไร บริษัทจะจัดสรรซื้อหุนคืน

หรือไม เพื่อรักษาระดับหุน 

กรรมการ  นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามวา การซื้อหุนคืนจะตองมี

องคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ  

1. บริษัทจะตองมีกําไรสุทธิ 

2. Cash Flow ของบริษัทจะตองมีเพียงพอตอการชําระหนี้ในอนาคตไมนอยกวา 6 เดือน 

3. บริษัทจะซื้อหุนคืนไดไมเกินกําไรสะสมที่มีอยู 

บริษัทไดเคยนํามาพิจารณาแลว แตยังติดขอที่ 1 คือบริษัทยังไมมีกําไรสุทธิ 

ผูถือหุน   ผูถือหุน ไดถามวา ผูที่มาประชุมในวันนี้จะมีขาวดีอะไรกลับบานบาง 

ประธานฯ  พลเอกนฤดล  เดชประดิยุทธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา ขาวดี คือ บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาตอไป 

ไมไดหยุดอยูเฉพาะธุรกิจเหล็กเพียงอยางเดียว จะเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส จะกาวไปสูอินเตอร 

ติดตอกับตางประเทศ ถาทําสําเร็จจะเปนขาวดีใหทาน และเรื่องที่จะไปลงทุนกับธุรกิจเสาเข็ม (ถา

สามารถซื้อได) ถามีโครงการใหญ ๆ ของรัฐบาลออกมา บริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะรับงาน เพราะวาใน

ประเทศไทยมีบริษัทอยูไมกี่แหงที่ทําเสาเข็ม SPUN ได ผลตอบแทนก็จะมาถึงทานผูถือหุน และ

ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่ทานใหความไววางใจกรรมการทั้ง 3 คน ไดกลับมาทํางานอีกวาระหนึ่ง 

และในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ผมไดอัญเชิญพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกอนที่จะเขา

โบสถ วัดพระแกว จูงพระหัตถสมเด็จยาและสมเด็จพระพี่นาง ซึ่งเปนของที่ไมมีราคาแตมีคุณคาทาง

จิตใจมอบใหกับผูถือหุนทุกทาน เพื่อใหเปนศิริมงคล และคิดวาหลายทานยังคงไมเคยเห็นภาพนี้ 

ขอใหภาพนี้คุมครองตัวทาน ธุรกิจของทาน ตลอดจนครอบครัว ใหมีความสุขความเจริญ และขอ

อัญเชิญพรปใหมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปนี้ปฉลู ทานไดวาดภาพวัวตกปลา ทานเขียนไว

วา ฉลูจับมัจฉา มีเงินตราเหลือกินเหลือใช ขอใหพรนี้กับผูถือหุนทุกทานดวย 

 ผูถือหุน  นายธงชัย อธิปตยวชิรพร  ไดแสดงความคิดเห็นวา ราคาหุนของบริษัทอื่นขึ้น เพราะมีการออกขาว 

และในกรณีของบริษัทที่มีการติดตอกับดูไบ ก็นาจะออกขาวดวย 
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กรรมการ ผศ.ดร. อภิชา  บุญภัทรกานต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดเสริมวา ตนเองเปน

นักวิชาการ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ซึ่งไดรวมงานกับบริษัทมาเปนเวลา 4 ป ไดเห็นถึงความ

ตั้งใจของคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกทาน  ไมวาจะเปนคุณอังคกาญจน (ประธาน

กรรมการบริหาร) และคุณสมเกียรติ (กรรมการผูจัดการ) ทุกคนตั้งใจและทํางานอยางเต็มที่ทั้งใน

และนอกเวลาทํางาน รวมถึงวิสัยทัศนของกรรมการบริหารทุกทาน เรื่องปญหาหุนตกนั้น อยากจะ

เรียนวา เปนไปตามกลไกของตลาด โดยสวนใหญจะเปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได โดยเฉพาะ

สภาวะของตลาดโลกที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรป และสงผลกระทบอยางหนัก สวนของ

ประเทศไทย ผลกระทบที่มีนั้นเปนปจจัยภายใน เชน ปจจัยเรื่องการเมือง เพราะฉะนั้น เร่ืองราคาหุน 

จะเปนไปตามกลไกของตลาด ขอใหผูถือหุนพิจารณาถึงความมั่นคงและปจจัยพื้นฐานของบริษัท ซึ่ง

พิจารณาไดจาก Debt Equity Ratio หรือ D/E Ratio ซึ่งคอนขางจะต่ํา สําหรับแนวโนมและทิศทาง

ในอนาคตของบริษัท นโยบายของผูบริหารจะมีแผนในการขยายธุรกิจกับธุรกิจอื่นที่จะชวยเสริมกับ

ธุรกิจเหล็กของบริษัท ซึ่งตนเองมีความเชื่อม่ันวา บริษัทจะกระเตื้องขึ้นและธุรกิจจะขยายเติบโตขึ้น 

และยอดขายของบริษัทจะทะลุถึง 10,000 ลานบาท ภายใน 2 ป และผูถือหุนจะตองไดรับเงินปนผล

อยางแนนอน ขอใหผูถือหุนพิจารณาผลประกอบการของบริษัท 2 ปที่ผานมา สําหรับในป 50 ที่

ขาดทุนนั้นไมไดขาดทุนจากผลประกอบการ แตขาดทุนจากการตั้งสํารองหนี้สูญจากลูกหนี้ที่ไมชําระ

หนี้ และสําหรับในปที่แลว เปนการขาดทุนจากการตั้งสํารองคาเผื่อจากการปรับลดมูลคาสินคาคง

คลัง เนื่องจากราคาเหล็กที่อางอิงจากราคาตลาดโลกที่ไมสามารถควบคุมได แตผลประกอบการ

จริงๆ จากการบริหารของบริษัทนั้นมีกําไร และคาดวาภายในปหนาเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้น ธุรกิจ

เหล็กก็จะเจริญเติบโตขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการ Mega Project เปนจํานวนมากที่ยังไมได

ดําเนินการและจะดําเนินการในเร็ว ๆ นี้ และบริษัทก็กําลังจะซ้ือธุรกิจเสาเข็ม SPUN ซึ่งจะรองรับ

โครงการใหญๆ ของรัฐบาล เชน รถไฟฟา ถาสามารถซื้อธุรกิจนี้ไดจะเปนการขยายธุรกิจไดอีกสวน

หนึ่ง และจะขยายธุรกิจเสาเข็มไปสูตลาดระดับกลาง และระดับหมูบานดวย โดยจะสังเกตเห็นวา

รัฐบาลกําลังจะออกมาตรการเพื่อกระตุนอสังหาริมทรัพย ตนเองในฐานะกรรมการอิสระซึ่งไมมีสวน

ไดเสีย มีความมั่นใจวา อนาคตของบริษัทจะเจริญเติบโต และขอใหผูถือหุนมั่นใจกับคณะกรรมการ

บริหารชุดนี้   

ผูถือหุน  นายกฤตย  ศรีสวัสดิ์ ไดถามวา การที่บริษัทจะเขาไป Takeover ใน TNP (ธุรกิจเสาเข็ม) ในแงของ

ผูบริหารมองในเรื่องการแขงขันกับคูแขงที่มีอยูในตลาดอยางไร และบริษัทจะเขาไปชวยขยายตลาด

ให TNP อยางไร 

กรรมการ  นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดตอบคําถามวา เนื่องจาก

นโยบายของผูบริหารของ TNP จะเนนตลาดที่เปนโครงการขนาดใหญ ๆ เพียงอยางเดียว ถาเปน

หมูบานจัดสรร หรืออาคาร 3 - 4 ชั้น จะไมสนใจ ตรงจุดนี้เองบริษัทมองวาเปนจุดออน ซึ่งถาบริษัทได

เขาไปบริหารไดวางแผนไววาจะผลิตเสาเข็มขนาดเล็กเพื่อรองรับกับตลาดทั่ว ๆ ไป 
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เมื่อที่ประชุมไมมีขอซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ไดกลาวปดประชุม 

 
ปดประชุมเวลา 12.10 น. 

 

 

         

       พลเอก  

                     (  นฤดล  เดชประดิยุทธ  ) 

                                                                                            ประธานที่ประชุม 

 

              

        

     (  นางสาวนงลักษณ  สาโรชสุวรรณ ) 

                 เลขานุการที่ประชุม 

 

 

 

 อนึ่ง หลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในเวลา 10.00 น. มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อ

เขารวมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวนผูที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 155 ราย นับจํานวนหุน

ที่ถือรวมกันได 3,988,945,080 หุน คิดเปนรอยละ 39.89 และมีจํานวนหุนที่ใชสิทธิ 3,988,945,080 หุน คิดเปนรอยละ 

39.89 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
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